

ที่ นฐ ๐๐๑๙/๖๐๐๒๖๒



ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

ถนนศูนย์ราชการ นฐ ๗๓๐๐๐

๗๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลักที่ ๑ Mobile Clinic
สร้างสุขกองทุนชุมชน ตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน

เรียน

อ้างอิง หนังสือจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ ๐๐๑๙/๖๔๔๖๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดขอให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนิน
ศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และดำเนินการจัดเก็บข้อมูลประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน ตามความแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ จังหวัดนครปฐม ขอชักชวนและเพิ่มเติมแนวทาง
การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

๑. กิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลเป้าหมายกองทุน
ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๑ กลุ่ม/กองทุน (โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
จำนวน ๑๑ กองทุน และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน ๒๐ กลุ่ม) และดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๑๒ กลุ่ม/กองทุน (โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จำนวน ๓ กองทุน และกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต จำนวน ๙ กลุ่ม)

ทั้งนี้การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ขอให้คัดเลือกกลุ่ม/กองทุน ที่มีผลการประเมินศักยภาพ
กองทุนชุมชน ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ๑ ก่อนเป็นลำดับแรก หากไม่มีให้คัดเลือกระดับ ๒ กรณีไม่มี
ระดับ ๑ หรือระดับ ๒ ให้คัดเลือกระดับ ๓ โดยจะต้องไม่ซ้ำกลุ่มเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ -
๒๕๖๔ ทั้งที่ได้รับงบประมาณและไม่ได้รับงบประมาณ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการของกิจกรรมฯ กลุ่ม/
กองทุน จะต้องได้รับการพัฒนาโดยสามารถยกระดับได้ จากระดับ ๑ ไประดับ ๒ หรือ จากระดับ ๒ ไประดับ ๓
หรือจากระดับ ๑ ไประดับ ๓ กรณีที่คัดเลือกระดับ ๓ ต้องรักษามาตรฐานการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต / โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) ให้อยู่ในระดับ ๓ และให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๒. กิจกรรมส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน เจ็อนไขกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

๒.๑ ต้องไม่ซ้ำกันในหมู่บ้านที่เป็นตัวชี้วัดตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

๒.๒ เป็นประชาชนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ด้านการออมของครัวเรือน /ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่ม
ของครัวเรือน /ด้านรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน/ด้านครัวเรือนมีอาชีพและรายได้ หรือตามมติของหมู่บ้าน

๒.๓ เป็นประชาชนที่อยู่ในครัวเรือนที่มีที่อยู่ในระบบการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคน
แบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ทั้ง ๕ มิติ โดยเข้าเกณฑ์มิติใดมิติหนึ่งก็ได้

/๒.๔ เป็นประชาชน...

๒.๔ เป็นประชาชนที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หรือที่เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ยังไม่ได้กู้ยืมเงิน หรือกองทุนชุมชนอื่น ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คริวเรือนเป้าหมายโครงการ กข.คจ. ที่ยังไม่ได้รับเงินยืม เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวทิพพรรณ ไชยปถัมภ์)

พัฒนาการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๓๔-๐๐๒๓-๔



อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ถอดหลักสะอาด ปราศจากแอลกอฮอล์ เครื่องคิดไทยชนะ